

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๕๓



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุการ มท ๔๙๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๗๙๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดกิจกรรมฯ ของส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ทู่เม่ เสียสละ ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์และความผาสุกของประชาชน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมการปกครองและจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศผลให้ทราบแล้ว นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลงานของ กม. ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย กรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคได้ส่งเงินจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดได้แจ้งอำเภอตามอ้างถึง ๒. เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอเตรียมการจัดงานตามแนวทางการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ ของส่วนภูมิภาค และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้กรมการปกครองทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ คัมสุวรรณ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

แนวทางการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ ของส่วนภูมิภาค

จังหวัด

๑. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ หรือวันอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคม ตามความเหมาะสม

๒. อ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ และบรรยายบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ

อำเภอ

กำหนดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ อำเภออาจกำหนดการประชุมกันนั้น ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ในวันเดียวกันก็ได้

ก่อนวันจัดกิจกรรม

อำเภอมอบหมายให้ทุกตำบลนำผลงานของ กม. ทุกด้าน มาจัดแสดงนิทรรศการผลงานของ กม. ณ สถานที่ประชุมฯ หรือบริเวณที่ว่าการอำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานให้ทั้ง กม. ส่วนราชการ หน่วยงานของเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ นำไปพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานในหมู่บ้านของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อำเภออาจจัดให้มีการประกวดกิจกรรมหรือการจัดนิทรรศการของแต่ละตำบลแล้วมอบประกาศนียบัตรหรือรางวัลอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

วันจัดกิจกรรม

อำเภอแจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน และหัวหน้าคณะทำงานด้านอำนวยการ นำหัวหน้าคณะทำงานด้านต่าง ๆ และ กม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้ผู้ใหญ่บ้านนำคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยอำเภออาจกำหนดจำนวน กม. ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตามความเหมาะสม

- ก่อนเริ่มกิจกรรม

อ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๘ และบรรยายบทบาทและความสำคัญของ กม. รวมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กม. ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ

- หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

อำเภออาจจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กม. เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมจิตอาสา การประกวดเต้นเพลง กม. หรือการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานระหว่างกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

*** กรมการปกครอง ได้ส่งเงินจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม. ประจำปี ๒๕๖๘ (สามารถถว้จ่ายได้ทุกรายการ) และรายงานผลการจัดกิจกรรมผ่านทาง <https://shorturl/1t8hN> ให้กรมการปกครองทราบภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

